



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. รมว.เกษตรฯเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ สินค้าเกษตรส่งออก ในประเทศเยอรมนี	แนวหน้า
2. คอลัมน์: Photo & Story: ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 เต็มต้นทუნ้ำ...	กรุงเทพธุรกิจ
3. 'ธรรมนัส'ถกผู้ประกอบการ พัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรม	แนวหน้า
4. 'ไชยา'ผลักดันส่งออกสินค้าฮาลาล	แนวหน้า
5. 'อนุชา'ผนึกกำลังพันธมิตร ผุดโครงการ'ยุวเกษตรฯของแผ่นดิน'	แนวหน้า
6. อ.ต.ก.ลุยเปิด'ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง'	สยามรัฐ
7. ขยายผลหมูเถื่อนหมายจับ5ราย ดีเอสไอพบนักการเมือง-ชรก.เอี้ยว	กรุงเทพธุรกิจ
8. ธปท.ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง	ไทยรัฐ
9. ศก.ฟื้นตัวดีขึ้น 'เงินเฟ้อ'ลดลง จับตาภาระหนี้	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ยกระดับศักยภาพโกโก้ไทย	ไทยรัฐ
12. ธปท.ย้ำเศรษฐกิจม.ค.ฟื้นตัวต่อเนื่อง	ข่าวสด

รมว.เกษตรฯเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ สินค้าเกษตรส่งออก ในประเทศเยอรมนี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และคณะ เยี่ยมชมและติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารไทย ที่ร้านค้า Vinh-Loi ซึ่งเป็นร้านค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเกษตรไทยรายใหญ่ ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และมีการนำเข้าสินค้าผักผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง รวมทั้งสินค้าอาหารและเครื่องอุปโภคของไทย อาทิ ข้าวและผลิตภัณฑ์ กะทิ โดยมี Mr. Chieu Duc Truong, CEO Vinh-Loi ต้อนรับ

ในการเยี่ยมชมดังกล่าว รมว.เกษตรฯ ได้รับทราบข้อมูลจากผู้นำเข้าว่าสินค้าผักผลไม้สดและแช่แข็ง ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากผู้บริโภคท้องถิ่น เนื่องจากมีความพอใจในรสชาติและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง สินค้าผักสดและผลไม้สดที่นำเข้าจากไทยและได้รับความนิยม ได้แก่ กะเพรา โหระพา มะพร้าว น้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ เงาะ ลำไย มังคุด และยังมีความต้องการสินค้าของไทยอีกจำนวนมาก อาทิ ส้มโอ สายพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และมะพร้าว ลิ้นจี่ และทุเรียน

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบหมายให้อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผลักดันสินค้าเกษตรไทยและขยายตลาดให้มากขึ้นทั้งในสหภาพยุโรปและเยอรมนี พร้อมแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย

ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567

เต็มต้นทุนน้ำ-ป้องไฟป่า

กรุงเทพธุรกิจ
Photo & Story

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ณ โรงเก็บเครื่องบิน 7 สนามบิน นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โดยภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นประธานได้ตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวง 9 ชุด และคล้องพวงมาลัยให้กับเครื่องบิน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้านักบิน จำนวน 9 ชุด พร้อมกล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน

พร้อมทำพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการไปประจำการแต่ละหน่วยทั่วประเทศ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วย



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ECONOMIC Scenes

วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12588

หน้า: 10(ล่างขวา)

Col.Inch: 37.40

Ad Value: 46,750

PRValue (x3): 140,250

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: Photo & Story: ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 เต็มต้นทูนน้ำ-ป้องไฟป่า

ที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวงในปีนี้ จากสถานการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยต่อภาคการเกษตรในปัจจุบัน

รวมทั้งปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปัญหาการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ

โดยได้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและบรรเทา ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติดังกล่าว

'ธรรมนัส' ถกผู้ประกอบการ พัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและเลขาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ ผอ.สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ เปิดโอกาสให้ นาย Tobias Fausch ประธาน German Agribusiness Alliance (GAA) และ น.ส.Mursal Noorzai ผู้แทนบริษัท BayWa AG เข้าร่วมหารือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน ภายในงาน Global Forum for Food and Agriculture ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Messe Berlin โดยฝ่ายเยอรมนี นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการวิเคราะห์พื้นที่ด้วยระบบดาวเทียม โดยสามารถปรับใช้ได้กับเกษตรรายย่อยที่มีพื้นที่ขนาด 3 ไร่ขึ้นไป

นอกจากนี้ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างแม่นยำจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการลดต้นทุน ยกกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ นาย Tobias Fausch แจ้งให้ทราบว่า GAA มีความประสงค์ที่จะนำผู้ประกอบการเยอรมนี เดินทางไปยังประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงาน Agritechnica ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อแสดงเทคโนโลยีต่อผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจต่อไป

ไชยา'ผลักดันส่งออกสินค้าฮาลาล

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจโรงงานแปรรูปโกฮาลาล ต.สตย อ.ท่าชะงะ จ.ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาและหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงงานแปรรูปโกฮาลาลที่ได้รับมาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการส่งออก ให้สามารถรับซื้อโคเนื้อของเกษตรกรส่งขายตลาดต่างประเทศ โดยนายไชยา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปศุสัตว์ ซึ่งการที่มีเอกชนมาสัมปทาน ดำเนินการโรงงานแปรรูปโกฮาลาล บนพื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ ปรับปรุงโรงงานให้มีมาตรฐานสากล มีศักยภาพการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

ไปต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เป็นการจุดประกายให้นักธุรกิจรายอื่น สนใจทำการตลาดสินค้าฮาลาลส่งออก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง โดยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงาน ให้สามารถรับซื้อสินค้าของเกษตรกรไปแปรรูปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และต่างประเทศ

จากนั้นนายไชยา ได้ลงพื้นที่บริษัทท่าเรือประจวบ จำกัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเรือ เตรียมความพร้อมส่งออกโคมีชีวิต 2,000 ตัว ไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานสากล มีความพร้อมรองรับจำนวน

โคมีชีวิตด้วยพื้นที่กว้างขนาด 670 ไร่ รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าเกษตรทางเรือไปประเทศคู่ค้า สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงได้จากการเชื่อมระบบขนส่งต่อเนื่องสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าสู่ประเทศเมียนมา และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ (BIMSTEC) รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมุ่งหวังขยายตลาดสินค้าเกษตรไปต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ส่งออก และกลไกตลาดกลับสู่วงจรปกติ ช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตยิ่งขึ้น



ผลักดัน : นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจโรงงานแปรรูปโกฮาลาล ต.สตย อ.ท่าชะงะ จ.ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาและหารือแนวทางขับเคลื่อนการส่งออกโคเนื้อจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดที่มีกำลังซื้อสูง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

'อนูชา' ผนึกกำลังพันธมิตร ผุดโครงการ'ยุวเกษตรกรฯของแผ่นดิน'

นายอนูชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ตามที่ได้ขับเคลื่อนแนวคิด “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” คือ เงินจากน้ำ (ภาคประมง) เงินจากดิน (สวนไร่นา) และเงินจากหญ้า (ภาคปศุสัตว์) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ เพราะเกษตรกรเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ ที่จะสามารถเพิ่มตัวเลข GDP ให้เติบโตขึ้นได้ จึงต้องการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการทำเกษตรปลอดภัย นำไปสู่ความเชื่อมั่น และเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงขณะนี้ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ Agri Map เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพดินและน้ำในแต่ละพื้นที่ กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยน โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการทำเกษตรแบบเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว เพราะการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นั้นทำได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง สามารถพลิกชีวิตนำพาลูกหลานเกษตรกรไทยสู่ความร่ำรวย ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้

ดังนั้น ภาครัฐและสถาบันการศึกษา จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่มีส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสนใจด้าน การเกษตร เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “ยุวเกษตรกร เงินบาทแรกของแผ่นดิน” ทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนให้หลุดพ้นความยากจนสู่เป้าหมายการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลกได้ด้วยการทำปศุสัตว์ ซึ่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นครัวของ

โลก หรือแหล่งผลิตอาหารครบวงจรได้อย่างแท้จริง

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการเกษตรและสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรยุคใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปศุสัตว์

“ผมเชื่อมั่นว่าหากเราทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญ ร่วมกันพัฒนาลูกหลานคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่กำลังที่สำคัญของประเทศ โดยการส่งเสริมความรู้ด้านปศุสัตว์ ให้สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง และเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ให้ลูกหลานไทยก้าวขีดจำกัด หลุดจากวัฏจักรเดิมๆ ที่เรียนจบมาแล้วต้องไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่เราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศ พัฒนายกระดับลูกหลานไทยให้สามารถจับเงินล้านได้ด้วยการทำปศุสัตว์ โดยทุกหน่วยงานมีความพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม” นายอนูชา กล่าว

อ.ต.ก.ลุยเปิด'ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง'

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 นายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. เตรียมเปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) บริเวณพื้นที่ของ อ.ต.ก. ถนนกำแพงเพชร จตุจักร กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าทางเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า ให้ลูกค้าทั้งชาว



ไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การตลาดนำการผลิต" ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) เป็นแหล่งจัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านช่องทาง Offline และ Online เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

"มั่นใจว่า ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้เกษตรกร ทั้งด้านการตลาดสินค้าเกษตร อีกทั้งยังส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูง การส่งเสริมพัฒนาแบรนด์คุณภาพ พัฒนาระบบธุรกิจที่เหมาะสมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

ขยายผลหมูเถื่อนหมายจับ5ราย ดีเอสไอพบหนักการเมือง-ชรก.เอี้ยว

กรุงเทพธุรกิจ ● “ดีเอสไอ” ขยายผลนำเข้าชิ้นส่วนหมู ใก่ เนื้อ พบโยงกลุ่มใหญ่ ข้าราชการการเมือง มีนายทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง ยึดอีก 90 ตู้สินค้าที่ทำเรือแหลมฉบัง ขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 5 ราย เป็นนิติบุคคล 4 ราย บุคคลธรรมดา 1 ราย รวมช.เกษตรฯ “ไชยา” ลั่นพร้อมฟัน หากพบจนท.กรมปศุสัตว์เอี้ยวรับส่วย

กรณีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน จนสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ขยายผลการสอบสวนกรณีนำเข้าชิ้นส่วนซากสัตว์ ประเภทสุกร ใก่ และเนื้อ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีทั้งข้าราชการ นักการเมือง และกลุ่มนายทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง

โดยดีเอสไอได้เข้าตรวจสอบและขออนุมัติหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้น 2 จุด คือ บริษัท พีซี ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการในเขตปลอดอากร PM FREE ZONE และบริษัท พี ซี ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

อ่านต่อหน้า 9

▶ ต่อจากหน้า 12

ขยายผล

สำหรับผลการตรวจค้นในเขตปลอดอากร พบการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ สุกร เครื่องในโค ตีนใก่ มาตั้งแต่ช่วง ธ.ค.2563 ถึงม.ค.2567 จำนวน 3,469 ตู้ มูลค่าความเสียหายด้านภาษีอากรรวม 1,387,600,000 บาท นอกจากนี้ ยังพบบัญชีค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร ทหาร ตำรวจ ปลัด และผู้สื่อข่าวด้วย

“การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิด้านภาษีอากร ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริโภคสินค้า และการแข่งขันในราคาที่เป็นธรรมของผู้ประกอบการภายในประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ดีเอสไอจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 5 ราย เป็นนิติบุคคล 4 ราย และบุคคลธรรมดา 1 ราย” แหล่งข่าวจากดีเอสไอระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ช่วงต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการแทนอธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณัฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 127/2556 กรณีลักลอบนำเข้าสุกรและชิ้นส่วนใก่ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรี 2 หมาย เข้าตรวจค้นบริษัท พี ซี ฟู้ดเซ็นเตอร์ และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นสถานประกอบการในเขตปลอดอากร ตั้งอยู่ที่พื้นที่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พบพยานหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน

จากการที่กรมศุลกากรได้ดำเนินการตรวจสอบตู้สินค้าเพิ่มเติม พบว่ามีสินค้าประเภทซากสัตว์ตกค้างที่ทำเรือแหลมฉบัง 16 ตู้ และชิ้นส่วนใก่ 74 ตู้ คณะพนักงานสอบสวนฯ จึงขยายผลพบว่า มีบริษัทในเครือได้จดทะเบียนโดยใช้ชื่อพนักงานบริษัท เพื่อนำและญาติหลายบริษัทเพื่อกระจายการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ทุกชนิดเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นเจ้าของสินค้าตกค้างอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และยังไม่เคยปรากฏว่าเคยถูกตรวจสอบหรือถูกดำเนินคดีอาญามาก่อนแต่อย่างใด

อีกทั้งเคยนำเข้าซากสัตว์ประเภทสุกร ชิ้นส่วนใก่ เนื้อวัว จากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย แล้วจะนำมาเก็บรักษาไว้ในเขตปลอดอากร โดยมีบริษัทหนึ่งมีห้องเย็นในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะทยอยเคลื่อนย้ายออกไปยังตู้เย็นต่าง ๆ เพื่อรอส่งจำหน่ายต่อไป

จากผลการตรวจค้นได้ยึดเอกสารการนำเข้าสินค้าชนิดซากสัตว์ (เนื้อโค) ปี 2566 - 2567 เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องมาเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

วานนี้(28ก.พ.) นายไชยาพรหมารมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ แถลงว่า หากเจ้าหน้าที่เจ้ากรมปศุสัตว์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับส่วย ตนไม่ละเว้น ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้ปราบปรามเรื่องทุจริต และสิ่งผิดกฎหมายมาโดยตลอด กระทั่งดีเอสไอเข้าไปเป็นคดีพิเศษเรื่องนี้ผ่านขั้นตอนของกรมปศุสัตว์ไปแล้ว จึงไม่ยกยักก่าย แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม “ผมได้สั่งการกรมปศุสัตว์ไปตรวจสอบเรื่อง

ที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย เรื่องนี้ คดีอยู่ในเมืองของดีเอสไอแล้ว มันใจว่าจะสร้างความกระจ่างได้ ส่วนตัวไม่หนักใจ ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง เจอแรงกดดันมาทุกรูปแบบ หลายเรื่อง แต่ไม่ทำให้ผมย่อท้อ ยกตัวอย่างเรื่องไฟไหม้กระทรวงเกษตรฯ มีการโยงว่าเป็นการเผาทำลายหลักฐาน ผมไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลัง ตั้งใจแล้วว่า จะมาทำงานเพื่อประโยชน์ ให้เกษตรกรและประเทศชาติ” นายไชยา กล่าวและว่า

ขบวนการหมูเถื่อนยังเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ กรมศุลกากร กรมประมง เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกระทรวงเกษตรฯ เราพยายามกดดันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์ของขบวนการกระทำผิดกฎหมาย เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่ในรัฐบาลชุดนี้ ไม่มีการกระทำผิดแบบนี้เกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีผู้ต้องหา อ้างว่าได้ส่งส่วยให้ผู้ใหญ่ในกรมปศุสัตว์ นายไชยา ระบุว่า “ผมมั่นใจว่า ดีเอสไอจะสามารถสร้างความกระจ่างได้ วันนี้เราได้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง ผมจะไม่กั๊กก่ายการทำงานหน่วยงานอื่น แต่ถ้าใครที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเรา เราไม่เอาไว้”

ธปท.ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงเศรษฐกิจเดือน ม.ค.ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ปัจจัยหลักๆมาจากการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น เดือน ม.ค. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.5% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่รายได้นักท่องเที่ยวสูงขึ้นมาก 17.1% เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่และนักท่องเที่ยวพักในที่พักที่ราคาสูงขึ้น การบริโภคในประเทศทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้ผลดีจากการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น มาตรการอีซีอี-รีซีพี มาตรการลดค่าครองชีพ ส่งผลให้รายได้ของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น แม้ยังมีความกังวลถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นช้ากว่าคาด และค่าครองชีพที่ยังสูงต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวขึ้น 2.4% จากเดือนก่อนหน้า โดยความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และแนวโน้มการลงทุนเพิ่มในหมวดโรงแรมลดลงจากผลที่ได้ลงทุนไปแล้วในช่วงก่อนหน้า

ด้านการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 0.7% จากการ

ส่งข่าวโดยรวมที่ยังสูงขึ้นทดแทนการลดปริมาณการขายข้าวของอินเดีย และรายได้ภาคการเกษตรปรับตัวลดลง จากผลผลิตข้าวในปีที่ปรับตัวลดลง ภาคแรงงานแสดงความอ่อนแอ โดยเริ่มเห็นการจ้างงานที่ลดลง ในภาคการผลิตเพื่อการส่งออกภาคก่อสร้าง ภาคการพาณิชย์ เห็นจากจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เงินเพื่อทั่วไปหดตัว 1.1% เป็นการลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า เงินเฟ้อพื้นฐานลดลง 0.52% แม้ราคาพลังงานและอาหารยังเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากดอกเบี้ยโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง และแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยต่ำกว่าที่คาด นักวิเคราะห์คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินของ ธปท. ในระยะต่อไป

“ทิศทางเมื่อเดือน ก.พ.พบว่าแรงส่งของการฟื้นตัวยังดีต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นแต่หากมอง 3 เดือนข้างหน้า ความเชื่อมั่นนักธุรกิจปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมองว่าผลประกอบการบริษัทอาจจะลดลง”.

ศก.ฟื้นตัวดีขึ้น 'เงินเพื่อ'ลดลง จับตามาระหนี้

บางทบทวน ● “แบงก์ชาติ” ยันเศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค.2567 ฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังขยายตัวในระดับต่ำ รับอานิสงส์ท่องเที่ยว-ส่งออก ช่วยหนุน แจงจับตาเครื่องยนต์เศรษฐกิจ หลังแรงส่งยังไม่เสถียร ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากทุกหมวดหลัก

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์การสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค.2567 ฟื้นตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่โดยรวมการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ โดยการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย จำนวน 3.04 ล้านคน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวลาว ยุโรป ไม่รวมรัสเซียและอินเดีย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวในบางสัญชาติ อาทิ จีนและมาเลเซีย ชะลอตัวบ้าง ส่วนหนึ่งเพื่อรอเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือน ก.พ. ขณะที่รายรับภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซาปัจจุบันถูกกาลแล้วเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนวันพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนนักท่องเที่ยวระยะยาวต่อนักท่องเที่ยวระยะสั้น

อ่านต่อหน้า 16

ศก.ฟื้นตัว

ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งออกสินค้าปรับดีขึ้น หลังจากหดตัวในเดือนก่อนในหลายหมวดสินค้าโดยเฉพาะ 1.สินค้าเกษตร ตามการส่งออกข้าวชาไปยังอินโดนีเซีย ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการระงับการส่งออกข้าวของอินเดีย 2.สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากกา

ส่งออกอุปกรณ์สื่อสารไปยังกองและสหภาพยุโรป และ 3.ผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีไปยังอินเดียและญี่ปุ่น แม้การส่งออกปิโตรเคมีไปจีนยังลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกในบางหมวดปรับลดลง อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ไปอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซีย น้ำมันดีเซลไปอาเซียน และชิ้นส่วนประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ไปสหรัฐ

ขณะที่เดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง แต่หลายอุตสาหกรรมยังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิงโครงสร้างด้านการลงทุนภาคเอกชนทยอยปรับดีขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาคบริการยังขยายตัวได้ตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลาง ตาม พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว ตามการเบิกจ่ายในโครงการด้านคมนาคมและพลังงาน

“ภาพรวมในเดือน ม.ค.2567 ดีขึ้นจากเดือน ธ.ค.2566 แต่ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตามอง แม้ว่าแนวโน้มจะปรับดีขึ้นมาจริง แต่ก็ยังเป็นการขยายตัวได้ในระดับต่ำ ดังนั้นแรงส่งต่างๆ ยังไม่คล่องตัวมากนัก มีหลายปัจจัยที่ต้องจับตามอง แม้กระทั่งการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ตอนนี้อาจจะไม่ลงต่อ อยู่ในช่วงพักฐานแล้ว แต่ก็ต้องดูว่าจะกลับไปลงต่อหรือไม่ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ แต่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าก็ถือว่าดีขึ้นบ้าง แต่ยังขยายตัวต่ำกว่าคาด ขณะที่รายรับจากการท่องเที่ยวถือว่าขยายตัวได้ดีกว่าคาด” น.ส.ชญาวดีกล่าว

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากทุกหมวดหลัก โดยเฉพาะหมวดอาหารสด จากราคาผักและผลไม้ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น หมวดพลังงานลดลงจากผลของฐานสูงปีก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสำเร็จรูปจากผลของฐานสูงในปีก่อน ด้านตลาด

แรงงานปรับแย่ง โดยการจ้างงานในภาคการผลิต โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยังคงลดลง และเริ่มเห็นการลดลงของการจ้างงานในภาคบริการบางสาขา สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามดุลการค้าเป็นสำคัญ แม้ดุลบริการรายได้ และเงินโอนกลับมาเกินดุล

อย่างไรก็ดี ในส่วนของด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดปรับคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐที่ช้าออกไป หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาด

ด้านนางวรวรรณ ชิดอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ม.ค.2567 อยู่ที่ระดับ 99.15 หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.94% มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 59.43% จากเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวได้ช้า จากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อทางการเงินและภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น อีกทั้งเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังคงชะลอตัว ส่งผลให้อุตสาหกรรมบางส่วนชะลอการผลิต

ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อัญมณี รถถัง และอากาศยานรบ) ขยายตัว 10.30% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งการกลับมาขยายตัวดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลทำให้ดัชนีเอ็มพีไอหลังจากนี้ปรับตัวดีขึ้น

“เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทยเดือน ก.พ.2567 เริ่มส่งสัญญาณเฝ้าระวังลดลง โดยปัจจัยภายในประเทศส่งสัญญาณเฝ้าระวังทั้งหมด จากแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้น แม้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐมีส่วนสนับสนุนกำลังซื้อของภาคครัวเรือน ทั้งยังจำเป็นต้องจับตามองปัญหาภาระหนี้สินภายในประเทศที่มีระดับสูง ทั้งนี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน กังวลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะกระทบอุตสาหกรรมที่พึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร” นางวรวรรณกล่าว



เกษตรวันนี้..... ● มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง "Innovation through and beyond SDGs : lesson learned from green businesses" ขึ้นในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์..... ● ผู้เสวนา อาทิ "เพชร บุญช่วยดี" รองผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก "รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภักตะกุล" รักษาการผอ.สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ดร.เชรัด สุขกำเนิด" ผอ. Think Forward Center - ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต..... ● ผู้ที่สนใจลงทะเบียนครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ ที่ห้อง 408 (จำกัด 100 ที่นั่ง) ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ รับชมผ่านทาง NontriLive ที่ <https://live.ku.ac.th> และผ่านระบบ Cisco Webex ติดตามข้อมูลการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ได้ที่ <https://annualconference.ku.ac.th/62/> งานนี้ฟรี..... ●

นายกะหล่ำปลี

ข่าวรอบอาณาจักร

● ยกระดับศักยภาพโกโก้ไทย

สระแก้ว-นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเปิดงาน Cacao Go To The Future ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพชรโกโก้ ต.สองหินปูน อ.วังน้ำเย็น ว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เร่งผลักดันโกโก้สู่การเป็นโกโก้ฮับ THAI COCOA HUB และพืชเศรษฐกิจหลักของไทยอย่างต่อเนื่องผ่านแผนการดำเนินงานระยะสั้น Quick Win Plan เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมโกโก้ พร้อมดันโกโก้สระแก้วสู่โกโก้ภาคตะวันออก ไขว้ต้นแบบชุมชนกลุ่มเพชรโกโก้จ.สระแก้ว โมเดลแห่งความสำเร็จการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม หวังต่อยอดโกโก้ไทยสู่อาหารในกลุ่มของซูเปอร์ฟู้ด คาดว่าระยะเริ่มต้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกกว่า 20 ล้านบาท พร้อมแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโกโก้ระยะยาว คาดว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้กว่า 8,000 ล้านบาท.

ธปท.ยืมเศรษฐกิจม.ค.ฟื้นตัวต่อเนื่อง

หลังท่องเที่ยวดีเกินคาด-สั่งจับตาภาคอุตสาหกรรม

“แบงก์ชาติ” ยันเศรษฐกิจ ม.ค.ฟื้นตัว ชี้อานิสงส์ส่งออก-ท่องเที่ยวดีเกินคาดช่วยหนุนสั่งจับตาการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงหดตัวจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนม.ค.2567 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่โดยรวมการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ โดยการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 3.04 ล้านคน ขณะที่รายรับการท่องเที่ยวที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนวันพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

ส่วนการส่งออกสินค้าปรับดีขึ้นหลังจากที่หดตัวในเดือนก่อนโดยเฉพาะ 1.สินค้าเกษตร ตามการส่งออกข้าวขาวไปยังอินโดนีเซีย จากมาตรการระงับการส่งออกข้าวของอินเดีย 2.สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากการส่งออกอุปกรณ์สื่อสารไปฮ่องกงและสหภาพยุโรป และ 3.ผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ ตามการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีไปยังอินเดียและญี่ปุ่น

ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง แต่หลายอุตสาหกรรมยังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง ด้านการลงทุนภาคเอกชนทยอยปรับดีขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาคบริการยังขยายตัวได้ตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลาง ตาม พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวตามการเบิกจ่ายในโครงการด้านคมนาคมและพลังงาน

“ภาพรวมในเดือนม.ค.2567 ดีขึ้นจากเดือนธ.ค.2566 แต่ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตามองคือการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ตอนนี้อาจจะไม่ลงต่อ อยู่ในช่วงพักฐานแล้ว แต่ก็ต้องดูว่าจะกลับไปลงต่อหรือไม่ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ แต่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าก็ถือว่าดีขึ้นบ้าง แต่ยังขยายตัวต่ำกว่าคาด ขณะที่รายรับจากการท่องเที่ยวถือว่าขยายตัวได้ดีกว่าคาด” น.ส.ชญาวดีกล่าว